

ดันกม.รัฐวิสาหกิจ 'คลัง'ตั้ง'โฮลดิ้ง' คัมปะนี'สิ้นปีนี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .. ว่า ที่ผ่านมากลณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแล้ว คาดว่าจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาได้ในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยตามปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 3 เดือน หรือเสร็จสิ้นปลายปีนี้ ซึ่งในร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ สาระสำคัญจะบรรจุจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)ไว้ในกฎหมายป้องกันเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลทำให้นโยบายในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ในร่างกฎหมายยังให้จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือ โฮลดิ้ง คัมปะนี โดยจะมีการโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจ 11 แห่ง จาก 13 แห่งที่จัดตั้งรูปแบบ บจ.

และบมจ. ซึ่งเมื่อร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว จะจัดตั้งโฮลดิ้ง คัมปะนีในทันที โดยมีผู้อำนวยการ สคร.เป็นรักษาการผู้บริหารสูงสุด ก่อนจะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่อไป

สำหรับการตั้งโฮลดิ้ง คัมปะนี จะทำหน้าที่ผู้ถือหุ้นเชิงรุกให้รัฐวิสาหกิจทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ โดยสถานะของ บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ กระทรวงการคลังยังถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหวังแยกกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ที่มีสถานะเป็นบริษัท อาทิ บมจ.ปตท. บมจ.ท่าอากาศยานไทยหรือ ทอท. บมจ.การบินไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลในทุกมิติทั้งด้านผู้ถือหุ้น และกำกับดูแล ขณะที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., การรถไฟฯขนส่ง

มวลดชนแห่งประเทศไทย(รฟม.),การรลดไฟ
แห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ๗๗ กระทบวง
การคลดยังกำกับคลดในฐานะผู้ถือหุ้น

นายเอกนิตติ ยังกล่าวถึงยอดเงินนำ
ส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจช่วง 10 เดือนที่
ผ่านมา หรือตั้งแต่เดือน ตุลาคม2559 –
กรกฎาคม2560 ว่า มีทั้งสิ้น 1.42 แสนล้าน
บาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.488 หมื่นล้านบาท
คิดเป็น 21% เป็นผลมาจากรัฐวิสาหกิจมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานดีขึ้น

สำหรับในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ 2560 แนวโน้มการจัดเก็บราย
ได้ของรัฐวิสาหกิจจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น คาด
ว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายไม่ต่ำ
กว่า 2.5 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปี
ที่ตั้งไว้ 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทำได้
ตามเป้าหมายแล้ว ส่วนงบประมาณปี 2561
ที่อยู่ระหว่างพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ(สนช.) กำหนดจัดเก็บรายได้ของ
รัฐวิสาหกิจไว้ที่ 1.37 แสนล้านบาท

ขณะที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงสุด
10 เดือน คือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวน 2.55 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้า
หมาย 6,000 ล้านบาท , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2.16 หมื่นล้าน
บาท , บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1.45
หมื่นล้านบาท , ธนาคารออมสิน 1.31 หมื่น
ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
1.13 หมื่นล้านบาท เป็นต้น

“การจัดเก็บรายได้และนำส่งของ
รัฐวิสาหกิจที่สูงเกินกว่าเป้าหมาย สะท้อน
ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บราย
ได้แผ่นดิน ส่งผลให้ช่วยรักษาเสถียรภาพ
ทางการคลังให้ประเทศ ในภาวะการจัดเก็บ
ของกรมภาษียังทำได้ต่ำกว่าเป้า ”นายเอกนิตติ
กล่าว